



สรุปประเด็นสำคัญจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอจุน

วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลล่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่องช้าง/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสักล่อ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงส์หิน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยางขาม

วัตถุประสงค์ของการเยี่ยม : เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจหน่วยงานและบุคลากรในการดำเนินงานสาธารณสุข

หน่วยงาน/ประเด็น	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
รพ.สต.ทุ่งรวงทอง		
การเงิน	<ul style="list-style-type: none">- เงินบำรุง อยู่ในเกณฑ์ดี- การงดการจ้างบุคลากร พกส. เพิ่ม- การของบประมาณสนับสนุนเพิ่ม จากกองทุนท้องถิ่น	
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none">- Covid 19 การเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้แล้วเสร็จ ร้อยละ 80- การสำรวจความต้องการวัคซีนของคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน- การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มแรก ในกรณีที่ฉีดเชิงรุก- ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด- เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุมโดยนำเข้าไปประชุม ศบค.อำเภอ กำหนดให้ ส่วนราชการท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่- การตรวจ ATK ของ รพ.สต. ในบุคคลที่เสี่ยง- การปรับลด มาตรการกักตัว ลด CI <p>งานส่งเสริมสุขภาพ</p> <ul style="list-style-type: none">- เน้นการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในรายบุคคล การส่งเสริม ไข่ 1 ฟอง นม 2 กล่อง สนับสนุนงบประมาณของ อปท.- การส่งเสริมวิตามิน Ferrus / Triferrdine ในหญิงวัยเจริญพันธุ์- การดำเนินงานในโรคไม่ติดต่อในรายบุคคล โดยใช้ข้อมูลในการดำเนินงาน การลดจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และการปรับกลุ่มเสี่ยง เป็นกลุ่มปกติ- การลดจำนวนผู้ป่วย NCD รับยา ที่ รพ.สต.	

รพ.สต.ล่อ		
การเงิน	- สถานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี	
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายการดำเนินงาน ในกลุ่ม ผู้สูงอายุแยกกลุ่มเพื่อการประเมินการให้บริการสุขภาพ - โรคติดต่อเรื้อรัง การส่งเสริมป้องกัน pre DM HT สู่ DMHT - การดำเนินงานการป้องกันการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ด้วย อุบัติเหตุฆ่าตัวตาย จมน้ำตาย (ดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และแบบบูรณาการ) - การค้นหาสาเหตุผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง - การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - การเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้แล้วเสร็จ เป้าหมายความครอบคลุมร้อยละ 90 โดยนำเข้าที่ประชุม ศบค.อำเภอ กำหนดให้ ส่วนราชการท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ลงทะเบียนฉีดในเวปไซต์ พะเยาชนะ - ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มจองวัคซีนโมเดอร์น่า แล้วยังไม่ได้ฉีด - การติดตามการดำเนินงานในเด็ก สูงดี สมส่วน 	
รพ.สต.บ้านร่องช้าง		
การเงิน	<ul style="list-style-type: none"> - สถานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี - ควบของงบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 	
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - เป้าหมายการดำเนินงาน - พัฒนาการเด็ก เน้นในกลุ่มเด็กที่สูงไม่ถึงเกณฑ์และผอม - โรคติดต่อเรื้อรัง การส่งเสริมป้องกัน pre DM HT สู่ DMHT การส่งเสริมการออกกำลังกาย - โครงการลดการดื่มแอลกอฮอล์ เพิ่มกลไกการตั้งด่านชุมชน - เน้นการดำเนินงานผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมกลุ่มของผู้สูงอายุการเพิ่มการกินวิตามินแคลเซียม - การนำผลงานนวัตกรรมและวิจัยที่ทำในพื้นที่ ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นในอำเภอจน - การดำเนินงานครบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น - การควบคุมป้องกันโรค Covid19 ตามมาตรการ 3-3-1 - การแยกกลุ่มเสี่ยงสูงต้องได้รับการตรวจ RT-PCR ทั้งหมด และต้องมี 	

	การกักตัว	
วัคซีน CO-VID	<ul style="list-style-type: none"> - การเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้ได้รับความครอบคลุมร้อยละ 80 โดยนำเข้าที่ประชุม ศบค.อำเภอกำหนดให้ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ - ปรับมาตรการของผู้เข้าร่วมงาน หรือการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องได้รับวัคซีนครบ และมีผล A เพื่อป้องกันโควิด โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีการตรวจ ATK - การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง สูง เสี่ยงต่ำ - การสำรวจความต้องการวัคซีนของคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน - การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มแรก ในกรณีที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรก 	
รพ.สต.สักลอ	-	
การเงิน	- สถานะเงินบำรุงอยู่ในเกณฑ์ดี	
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้ได้รับความครอบคลุม ร้อยละ 90 โดยนำเข้าที่ประชุม ศบค.อำเภอกำหนดให้ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ - การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มแรก ในกรณีที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรก ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุม - อสม.ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน covid ภายในวันที่ 15 ธ.ค. จะถูกปลดสิทธิ จากการเป็น อสม. - ประเด็นปัญหาสุขภาพ การระบุนสาเหตุของปัญหาหะเร็งท่อน้ำดี การตรวจพัฒนาการเด็กล่าช้า ควรปรับเป้าหมาย 100 % 	
รพ.สต.หงษ์หิน	-	
การเงิน	- สถานะเงินบำรุงอยู่ในเกณฑ์ดี	
การดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้ได้รับความครอบคลุม ร้อยละ 90 โดยนำเข้าที่ประชุม ศบค.อำเภอกำหนดให้ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ - การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มแรก ในกรณีที่ยังไม่ได้ฉีดเข็มแรก ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความ 	

	<p>ครอบคลุม</p> <ul style="list-style-type: none"> - - โรคติดต่อเรื้อรัง การส่งเสริมป้องกัน pre DM HT สู่ DMHT การส่งเสริมการออกกำลังกาย - การเรียงลำดับปัญหา ควรเรียงลำดับมาจากจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ - เน้นการดำเนินงานผู้สูงอายุ การส่งเสริมการออกกำลังกาย รวมกลุ่มของผู้สูงอายุการเพิ่มการกินวิตามินแคลเซียม - การดำเนินงาน Long Term Care การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 	
รพ.สต.ห้วยยางขาม	-	
	<ul style="list-style-type: none"> - การเร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนให้ได้ความครอบคลุม ร้อยละ 90 โดยนำเข้าที่ประชุม ศบค.อำเภอ กำหนดให้ ส่วนราชการ ท้องถิ่น และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ - การฉีดวัคซีน Sinovac เป็นเข็มแรก ในกรณีที่ฉีดเชิงรุก ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการฉีดวัคซีน ให้มีความครอบคลุมให้มากที่สุด - เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยการปรับพื้นที่ให้บริการใน รพ.สต. และเพิ่มความครอบคลุม - - โรคติดต่อเรื้อรัง การส่งเสริมป้องกัน pre DM HT สู่ DMHT การส่งเสริมการออกกำลังกาย - 	